

Eton System for the Furniture Industry :

ระบบอัตโนมัติสำหรับอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์



Efficiency increased By 30-100% : การเพิ่มประสิทธิภาพ 30-100%

Profitable Experience > 40 Years : ผลประโยชน์ที่ได้รับกับประสบการณ์ที่มากกว่า 40 ปี

กว่า 40 ปี ระบบอัตโนมัติได้ปรับปรุงผลิตภณท์ให้มีประสิทธิภาพในการทำงานได้หลากหลายในอุตสาหกรรมทั่วโลก มากกว่า 4,000 ระบบที่ได้ติดตั้งในโรงงานทั้งเล็กและใหญ่ ในยุโรป อเมริกา ลาตินอเมริกา เอเชียแปซิฟิก ออสเตรเลีย และแอฟริกา สามารถเพิ่มประสิทธิภาพจาก 30% เป็น 100% นี่คือนิ่งที่ทำให้่อันเป็นหนึ่งในสำหรับการลงทุนที่คุ้มค่าในธุรกิจเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม

Advantages In Brief : ข้อดี

- ลดต้นทุนต่อชิ้นงาน
- ทำให้การหยิบจับชิ้นงานและการเย็บง่ายขึ้น
- สามารถมองเห็นและควบคุมกระบวนการผลิตได้ทั้งหมด
- ปรับปรุงคุณภาพให้ดีขึ้น
- ลดระยะเวลาการส่งมอบให้สั้นลง

Creating Time To Add Value : สร้างสรรค์เวลาเพื่อเพิ่มมูลค่า

Value : การเพิ่มมูลค่า

ระบบอัตโนมัติ คือระบบที่มีความยืดหยุ่น และเป็นระบบที่ช่วยให้สามารถตัดขั้นตอนการหยิบจับที่ไม่จำเป็นออกไป ซึ่งแตกต่างจากระบบขนส่งโดยใช้มือ นี่คือเหตุผลว่าทำไมระบบอัตโนมัติสามารถเพิ่มผลผลิตได้ มีความแม่นยำและสามารถมองเห็นสายการผลิตได้อย่างชัดเจน และสามารถทำให้คุณเพิ่มมูลค่าของเวลาให้กับผลิตภัณฑ์ของคุณ

โดยทางเทคนิคแล้วระบบอัตโนมัติประกอบด้วยรางหลักที่อยู่ด้านบนเป็นตัวขนส่งไปตามเส้นทางที่กำหนดไว้ให้ไม่แขวนชิ้นงานแต่ละอันส่งไปแต่ละที่โดยอิสระซึ่งกันและกันโดยอัตโนมัติ ไม่แขวนจะส่งไปยังขั้นตอนงานที่ถูกกำหนดอย่างถูกต้อง ซึ่งควบคุมโดยคอมพิวเตอร์ และมีข้อมูลที่คุณจำเป็นต้องรู้สำหรับการตรวจสอบและการจัดการที่ดีที่สุด มากกว่านั้นระบบอัตโนมัติมีความยืดหยุ่นสูงและสามารถเปลี่ยนแปลงขณะกำลังทำการผลิตได้อย่างรวดเร็ว หรือจำเป็นต้องมีการเพิ่มขั้นตอนงาน

Probably The Most Efficient

Investment On The Market : ประสิทธิภาพสูงสุดของการลงทุนในตลาด

การผลิตแบบหน่วยตัว (UPS) ค้นพบโดยอัตโนมัติ และวันนี้ระบบอัตโนมัติ ก็คือผู้นำในระบบการผลิตแบบหน่วยตัว ระบบการผลิตแบบหน่วยตัว (UPS) เป็นที่รู้จักกันในโรงงานผลิตงานแพคเกจจิ้งและอุตสาหกรรมสิ่งทอ โรงงานที่มีความต้องการงานคุณภาพสูง และมีการแข่งขันราคา ระบบ UPS เป็นสิ่งที่คุณควรลงทุนที่สุดแล้ว ในช่วงเวลานี้ของธุรกิจคุณ อัตโนมัติเป็นที่ยอมรับในระดับโลกและเป็นผู้นำในตลาดนี้

Solution For Skilled And Unskilled Staff : วิธีการสำหรับผู้ที่มีความชำนาญ และไม่มี ความชำนาญ



บางครั้งเป็นการยากที่จะได้พนักงานที่มีความชำนาญทั้งหมด ระบบอัตโนมัติขอเสนอการควบคุมแบบ
สมบูรณ์แบบในสายการผลิตโดยทำให้ง่ายคือ การที่สามารถระบุ และนำไปที่ที่มีปัญหา เรามีฝึกสอนไปทั่ว
โลกในทุกระดับประเภทโรงงาน เพื่อที่จะได้ปรับปรุงความชำนาญของพนักงานให้เป็นไปตามลำดับขั้น

Custom-Made Solution For All Sizes : ทำทุกวิธีการสำหรับทุกขนาด

ระบบอัตโนมัติ ขอเสนอวิธีการอย่างยืดหยุ่น สำหรับการปรับปรุงการเพิ่มผลผลิตในอุตสาหกรรมขนาด
เล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ระบบสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามขนาดของด็อกที่มีเพดานเตี้ยและเล็ก หรือ
ด็อกที่มีขนาดใหญ่ เราสามารถทำให้ตรงตามความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นลักษณะธุรกิจของคุณ ลูกค้านุ่ หรือ
การผลิตของคุณ



ROI Within 1-3 Years : การคืนทุนภายใน 1-3 ปี

การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานมิได้เป็นเพียงการเพิ่มผลกำไรอย่างเดียว แต่เป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการดูแลเรื่องต้นทุนด้วย โดยทั่วไปแล้วลูกค้าของเราจะใช้เวลาในการคืนทุนประมาณ 1-3 ปี
ขึ้นอยู่กับลักษณะและความซับซ้อนของการผลิต